

Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn tạo ra một môi trường học tập, sinh hoạt và vui chơi thú vị, hấp dẫn. Ngôi trường đẹp để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người. Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn còn có ý nghĩa giáo dục mỗi chúng ta ý thức, thói quen giữ gìn và bảo vệ môi trường, giúp chúng ta càng thêm yêu quý trường lớp, đồng nghiệp, học sinh hơn. Vậy để trường lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn thì tất cả các bộ phận trong nhà trường cùng chung tay để xây dựng và bảo vệ.

Ban Giám hiệu trường Tiểu học Giang Biên từ những năm học trước đã xây dựng và triển khai phong trào “*Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn*” đến các đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để mỗi người đều có ý thức, hành vi và thói quen giữ gìn vệ sinh trường lớp. Nhà trường còn phối hợp với Hội phụ huynh và vận động toàn trường tham gia tích cực việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh sân chơi bãi tập của nhà trường. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, trường học an toàn kịp thời thông qua các hoạt động của Ban tư vấn, ngoại khóa, sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Một trong những việc làm thiết thực là nhà trường thiết kế khuôn viên trường có cây xanh, bóng mát, lớp học đủ ánh sáng, thoáng đãng và được quét dọn hàng ngày sạch sẽ; Tăng cường nhận thức học sinh về bảo vệ cảnh quan môi trường và xử lý rác thải bằng mô hình phòng xử lý rác thải hữu cơ thành phân vi sinh; Thực hiện việc trồng cây xanh, bồn hoa, cây cảnh. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, mỗi năm học, chi đội nhà trường luôn phát động nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: “Ngày hội vệ sinh trường học”, đưa nội dung thực hiện phong trào vào nội quy trường, lớp để xét thi đua. Theo đó, phong trào có tiêu chí rõ ràng. Đơn cử như tiêu chí xanh là phải tạo cảm giác thoải mái cho cán bộ, giáo viên và học sinh sau những giờ lên lớp, học tập mệt mỏi; tiêu chí sạch là không để xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi trong khuôn viên trường học; tiêu chí đẹp, an toàn là các công trình trong trường học phải được bố trí hợp lý, tạo không gian, cảnh quan đẹp và bảo đảm được an ninh, trật tự học đường... Nhờ đó, cảnh quan, khuôn viên nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường của học sinh cũng được nâng lên rõ rệt. Kết quả này cũng đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Không chỉ trong những năm học trước, mà chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023 trường Tiểu học Giang Biên vẫn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “*Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn*” để sẵn sàng chào đón các con học sinh thân yêu đến trường. Vào những ngày đầu thu, các thầy cô giáo cùng toàn thể nhân viên trong trường đã tới cùng tham gia trồng cây, tạo một quang cảnh vô cùng ấn tượng với các em trong dịp khai giảng đầu năm học mới.

Sau đây là một số hình ảnh các thầy cô giáo, nhân viên nhà trường tham gia hưởng ứng phong trào.



Các cô giáo khối 5 tham gia trồng hoa





Tổ năng khiếu tham gia trồng cây xanh







